



TRƯỜNG VĨ BỊ QUỐC GIA VIỆT NAM

KHÓA 21



*Đại Đội C
Đại Hội K21 tại Washington D.C.*

BẢN TIN SỐ 01
NHIỆM KỲ 2004-06

THƯ CỦA TÂN BAN ĐẠI DIỆN K21 2004-2006

Thưa các bạn,

Sau khi được gặp lại các bạn và gia đình tại 40 năm Hành Trang Alpha Đỏ, thắm thoát đã hai tháng trôi qua. Được sự ủy nhiệm của các bạn, ban tân ĐD K21 2004-2006, sau nhiều cố gắng, hôm nay, chúng tôi xin gửi đến các bạn BÀN TIN đầu tiên. Trước hết, chúng tôi xin gửi đến tất cả các bạn K21, quý chị và các cháu lời chào thân ái.

Thưa các bạn, Bốn mươi năm Hành trang Alpha đỏ, trong đó hai năm đầu tiên chúng ta thực sự mang alpha đỏ trên vai với những vui buồn, cực nhọc nơi trường Mẹ nhưng chúng ta luôn có nhau. Ba mươi tám năm còn lại cho đến lúc này, chúng ta đã qua biết bao thăng trầm, vinh quang có, tủi nhục có, nhưng mỗi khi nghĩ đến nhau, gặp lại nhau là chúng ta lại thấy lòng ấm áp, sự tin cậy và thân thương như ngày nào. Mây mù, mưa, nắng, gió, bão, lũ lụt kia ở những kẻ đã trên dưới 60, nếu không phải chúng ta thì chẳng thể nào hiểu nổi.

Chúng tôi hy vọng rằng trong nhiệm kỳ hai năm tới, BDD sẽ cố gắng tạo một sự liên hệ chặt chẽ giữa chúng ta và cố gắng giúp đỡ các anh em cần sự giúp đỡ. Thưa các bạn, với tổng số 233 SVSQ K21 ra Trường vào ngày 26 tháng 11 năm 1966, cho đến nay, một số bạn đã hy sinh vì Tổ Quốc, một số còn đang sống lay lắt tại quê nhà và một số không nhỏ đang lưu lạc trên các vùng đất tạm dung. Với chúng ta, những kẻ đang lưu lạc quê người, thì đa số đã có cuộc sống tạm ổn định nhưng với một số ít trong các bạn còn ở lại VN, thì vì thương tật, vì hoàn cảnh, cuộc sống còn nhiều khó khăn đang cần sự giúp đỡ của chúng ta, những người bạn cùng khóa. BDD chúng tôi cần sự tiếp tay của các bạn để chúng ta làm tốt việc nên làm đó.

Để có thể làm tốt được công việc các bạn đã giao, BDD chúng tôi xin đề nghị cùng các bạn và quý chị một số điểm sau:

✚ Chúng tôi kêu gọi tất cả các bạn có e-mail hãy liên lạc với bạn Nguyễn Thái Dũng C21 ở địa chỉ e-mail: vbd1_k21@yahoo.com. Bạn Dũng là owner và bạn Dũng sẽ ghép các bạn vào groups để chúng ta có thể liên lạc với nhau, tâm tình, tán gẫu... Có groups, chúng ta sẽ cảm thấy gần nhau, luôn có nhau.

✚ BDD kêu gọi các bạn ĐD các vùng, các bạn cựu ĐD khóa, kêu gọi các anh em giúp đỡ BDD khóa bằng cách đóng đầy đủ niên liễm. Chúng tôi cũng kêu gọi các bạn Mạnh thường quân k21 tích cực yểm trợ chúng tôi để chúng tôi có thể dự trù cho cuộc Hội Ngộ



của K21 vào năm 2006 thành công, kỷ niệm 40 năm ngày Mãn Khóa 2004-2006.

- ✚ Chúng tôi đề nghị các bạn ĐD ở các vùng vui lòng thông báo cho BDD khóa mỗi khi có tin vui, tin buồn... để BDD chúng tôi kịp thời cho đăng Chung Vui cũng như Chia Buồn trên Đa Hiệu cũng như trên Bàn Tin của Khóa. Về Tin Vui, BDD sẽ thực hiện quà tặng của k21 gửi đến các ĐD để các bạn ĐD trao cho các cháu. Còn việc đến chia buồn, phúng điếu tại chỗ, đề nghị các bạn ĐD địa phương tự lo.
- ✚ BDD cũng kêu gọi các bạn k21, quý chị và các hậu duệ k21 có khả năng sang tác, xin gửi bài về bạn Việt Nhi C21 để chúng ta có thể thực hiện một ĐẶC SAN của khóa 21 cho năm 2005.

Thưa các bạn và quý chị, như chúng tôi đã thưa cùng các bạn và quý chị trong đêm dạ tiệc tại Washington DC, sự thành công hay thất bại của chúng tôi, không của riêng BDD mà của tất cả chúng ta, các CSVSQ K21 TVBQGVN. Một lần nữa, chúng tôi kêu gọi sự nhiệt tình giúp đỡ của các bạn và quý chị về tinh thần cũng như vật chất.

Xin trân trọng kính chào tất cả các bạn K21, quý chị và các cháu. Xin kính chúc các bạn và bữa quý luôn khang an, thịnh vượng và hạnh phúc.

Thân ái.
Thay mặt BDD.
CSVSQ Phạm quang Hậu C21.

ĐÔI LỜI KÊU GỌI

Đây là bản tin đầu tiên của
Ban Đại diện nhiệm kỳ 2004-2006.

Rất mong các bạn đón nhận như tâm tình chân quý của những người cùng khóa. Bởi vì nhờ nó mà các Cù 21 đã thoang thoảng nghe được từ đâu đó những hình ảnh của một quãng đời với ngập tràn kỷ niệm tại ngôi trường Me; hoặc nhớ lại một thời đã cùng nhau hiên ngang đánh giặc để bảo vệ miền NAM hay của thuở đầy nhiệt ngả, đấng cay trong lao tù Cộng Sản. Hãy cùng viết lên vài hàng hay vài trang để có dịp hiểu và cảm thông nhau hơn. Thì Bản tin K.21 chính là nơi chốn để cùng chia sẻ niềm vui hay nỗi buồn.

Thưa các bạn, đây lại là nhiệm kỳ thứ tư mà tôi được chỉ định giữ chức thủ quỹ. Hơn ai hết, tôi là người thấy trước những khó khăn nếu các bạn không hà hơi tiếp sức và giúp đỡ về hai lãnh vực: vật chất lẫn tinh thần. Quả thật như vậy, ban Đại diện này sẽ không hoạt động được nếu không có sự hỗ trợ tích cực từ các bạn.

Khó khăn trước tiên chính là số lượng người đóng góp niên liễm quá ư giới hạn! Trong 3 nhiệm kỳ tức đúng 6 năm, có năm mà tôi nhận được sự đóng góp nhiều nhất đã không vượt qua con số 30%. Nghĩ cho cùng, chúng mình đâu có bắt cứ' một hình thức gây quỹ nào khác. Bọn mình chỉ dựa vào sự nhiệt tâm, nhiệt tình làm nền tảng cho sự tồn tại của Kho'ạ. Mọi sinh hoạt sẽ mãi mãi tiếp tục và thăng tiến nếu đa số còn hăng hái yểm trợ và cũng có thể ngược lại. Vậy thì lời kêu gọi đầu tiên là các bạn hãy giúp chúng tôi bằng cách gửi niên liễm 60 dollars/năm để chúng có phương tiện mà điều hành công việc chung.

Thưa các bạn Đại diện khóa ở các địa phương.

Chúng tôi rất kỳ vọng nơi các bạn. Nếu các bạn tích cực hỗ trợ thì công việc điều hành sẽ càng dễ dàng. Bằng mọi cách, các bạn hãy mạnh dạn kêu gọi, vì cùng sống thật gần với nhau, cho nên những lời nói của các bạn sẽ mang tích chất thuyết phục và hiệu quả hơn. Cứ mỗi hai năm chúng ta cùng đến với nhau để bầu ra một người Đại diện. Chúng ta đã mạnh dạn tuyên hứa là sẽ hết lòng giúp đỡ họ. Thì bây giờ, chúng ta hãy thực hiện những lời hứa ấy để tạo niềm tin cho những người kế tiếp khi họ muốn dẫn thân phục vụ cho khóa. Vậy thì tính hời hợt sẽ không phải là tinh thần của kho'ạ 21 nữa.

Đến đây, tôi muốn đi vào một vấn đề rất thực và rất cần thiết là chúng tôi đang rất cần tiền. Như mọi người đều biết, hằng năm chúng ta phải gửi một số tiền giúp đỡ các bạn hiện vẫn còn tại quê nhà, đây là công tác trọng tâm. Và bây giờ là thời điểm chúng ta phải gửi về; vì họ cũng đang chờ mong chúng ta mở rộng vòng tay thân ái. Với 60



đồng cho Khóa, tôi không tin là nó vượt ra ngoài khả năng, nếu tình của chúng ta vẫn chưa cạn.

Cao cả hơn thế nữa, nó còn mang một giá trị tinh thần rất thiêng liêng : “ Lá lành đùm lá rách “.Đừng quên hoặc bỏ bạn bè vì họ là những người kém may mắn! Thê' mà tồn quỹ lại là con số không! Đây quả là vấn đề thật nan giải cho Tân Ban Đại diện. Làm sao có thể hoàn thành trách nhiệm, nếu thiếu đi sự tiếp tay của tập thể 21.

Gánh vác công việc cho khóa, có lẽ ít hay nhiều cũng là sự hi sinh của chúng tôi. Còn phần các bạn, chúng tôi chỉ có một lời kêu gọi thật khiêm nhường: Mỗi năm, các bạn chỉ dành cho Khóa vài phút ngắn ngủi để ký một tấm chi phiếu 60 Dollars hoặc hơn nữa gửi về cho chúng tôi. Chắc chắn sẽ không có một ai đó nói là không làm được. Tôi hoàn toàn không tin rằng lòng của các bạn đã đông đá với ý tưởng chỉ có thu gọn mình lại cho gia đình. Sau thảm trạng 30 tháng 4/1975, dù chúng ta đã mất tất cả, nhưng tuyệt đối chúng ta không để mất gia đình và bạn bè. Gia đình phải là hàng ưu tiên; nhưng tình bạn vẫn còn có một chỗ đứng trong đời sống tinh cảm của mỗi chúng ta. Giúp chúng tôi cũng đồng nghĩa là giúp đỡ các bạn của chúng ta đang trong hoàn cảnh khốn khó. Thay mặt cho các bạn ở VN và cho chính chúng tôi, xin tri ân các bạn và gia đình..

Nhận được Bản tin này, các bạn hãy viết ngay một tấm chi phiếu gửi gấp về cho chúng tôi theo địa chỉ:

**Đồng duy Hùng
14362 Bushard St # 123
Westminster, CA 92683**

Một lần nữa, chúng tôi rất mong các bạn hưởng ứng lời kêu gọi này, hãy cùng nhau làm việc cho Khóa. Hãy hướng về những người không được may mắn mà san sẻ cho họ! Bởi vì họ cũng là Khóa 21; Khóa Chiến Thắng Nông Thôn với hõn danh là Khóa “ù lì”, nhưng tuyệt nhiên ù lì không có nghĩa là quá dửng dưng với bè bạn .

Vấn về thì quả lượng thương; nhưng tình cho K.21 thì thật nồng, thật đầy. Rất mong được sự hợp tác vô cùng quý báu của các bạn từ khắp nơi trên quả địa cầu này.

Đồng Duy Hùng C/21